

สรุปคะแนนประเมินผลการเรียนรู้ โครงการพัฒนาความรู้ "การเรียนรู้ e - learning" (รอบที่ 1/2565)

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	วิธีการพัฒนา	คะแนน (เต็ม 50)
1	นางสาวศศิธร ดีคำรัมย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
2	นายเกียรติภูมิ อุ่นภาค	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
3	นางสาวสุนิสา แป้นงาม	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
4	นางอำพรธม รุ้หลัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
5	นายศุภชัย อินกร	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
6	นายรวีกร สาคำ	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
7	นายวิจิตร สมฤทธิ์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
8	นายสุวิษ สุภาธง	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
9	นายสุชล ไชยศรี	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
10	นายสุทธิพงศ์ ชี้อโสมณ	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
11	นายอดิศักดิ์ สิกขะมณฑล	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
12	นายประสาน สีตลรัศมี	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
13	นายวรวิทย์ เวียงนาค	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
14	นายอรธนพ อ่อนละมัย	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
15	ว่าที่ ร.ต. อภิวัฒน์ ธนารัตน์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
16	นายสุรัตน์ เอื้ออารีย์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
17	นายสำราญ สุนันตะ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
18	นายณัฐพล มะโนใจ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	e-Learning	50
19	นางอำไพ ยาวิชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
20	นายองอาจ อุปาลี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
21	นางสาววัชรินทร์ ต๊ะมะโน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
22	นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
23	นางสาวพิรญาณ์ อยู่จำรัส	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
24	นางสาววันทณีย์ ปินใจยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
25	นางสาวนิชา วงศ์วัน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
26	นางสายพิณ เจริญสนองกุล	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
27	นายวินัย พานทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
28	นางสาวจิราภา เอ็นประเด็น	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	วิธีการพัฒนา	คะแนน (เต็ม 50)
29	นายภากร แก้วนิลดา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ	e-Learning	50
30	นางสาวนันทมน เมืองมูล	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
31	น.ส.กมลรัตน์ ลูกประคำ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
32	นายกิตติก้อง ตูลเตมีย์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
33	นายกมล วรรณารักษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
34	นายอำนาจ บุญวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
35	นายณัฐพัชร์ จันทร์ทิพย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
36	นายธนาววัฒน์ ยอดคำปิ่น	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
37	นายไกรสร วงศ์ชุมภู	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
38	นางอารีรัตน์ อุปาลี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
39	นายสุทธิพร พงศ์ไพโรภูมิ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
40	นางเรณิต เจริญมณี	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
41	นายสยาม ใจจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
42	นายคชาวุฒิ ทองชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
43	นางสาวกัญชลิลา วงศ์จันดา	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
44	นางสาววิสันันท์ ยศพัชรกรณ์	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
45	นายอนุกุล ใจมามูล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
46	นายเอกพล ทวีคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50
47	นายณัฐชัย ปงใจดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	e-Learning	50